

บทความ

เรื่อง รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน นำพาปฏิรูปประเทศในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ของประเทศสืบไป

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับ รายการ.....ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ที่ผ่านมา เป็น“วันจักรี”เป็นวันหยุดแห่งชาติ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงปราบดาภิเษกและเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ในวันเดียวกันนี้ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๕ หรือเมื่อ ๒๓๕ ปีที่แล้ว ทรงสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นเป็นราชธานีและทรงทำนุบำรุงสยามประเทศสร้างรากฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองนับตั้งแต่บัดนั้นจนเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงบัดนี้ ดังนั้นทุกๆปีจะมีพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชียงสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาโดยตลอด สำหรับปีนี้ “๖ เมษายน ๒๕๖๐” จะยิ่งมีความสำคัญขึ้นไปอีก เพราะนอกเหนือจากเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบรมราชจักรีวงศ์ดังกล่าวแล้ว ยังจะเป็นวันพระราชทาน “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐” แก่ปวงชนชาวไทยอีกด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ ของประเทศไทย นับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕" (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ความสำคัญของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคณะรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ประกาศโรดแมปเมื่อได้เข้ามาบริหารประเทศ ความสอดคล้องที่ว่าก็คือ ปัจจุบันโรดแมปได้ดำเนินการมาถึงระยะที่ ๓ ได้แก่ มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีการเลือกตั้ง และมีการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ดำเนินการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก ๑๐ ฉบับ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ฉบับที่ ๑ - ๔ เป็น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งถ้าไม่มีกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับนี้ ก็ไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ส่วนฉบับที่ ๕ - ๑๐ เป็นกฎหมายที่จะกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และสุดท้ายคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๑๐ ฉบับ ต้องให้เสร็จภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญถูกประกาศใช้ เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้พิจารณาและประกาศใช้ต่อไป (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะใช้เวลาในการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ภายใน ๖๐ วัน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ก็จะดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ซึ่งกระบวนการทุกอย่างก็ได้ดำเนินการไปตามโรดแมปที่ได้วางเอาไว้ อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ได้แก่ภารกิจที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้บัญญัติไว้ก็คือการจัดทำกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ หรือ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ภายใน ๑๒๐ วัน หรือ ๔ เดือน และให้เริ่มดำเนินการตามแผนภายใน ๑ ปี (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สำหรับความก้าวหน้าในการทำงานของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ได้กำหนดกรอบการพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และการเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ยังเป็นการสร้างความสุขให้คนไทย ทำให้สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สำหรับวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง **ประการแรก “ความมั่นคง”** คือการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศในทุกระดับ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน

และรายได้ที่มั่นคงพอเพียง **ประการที่สอง”ความมั่งคั่ง”** ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง **ประการสุดท้าย”ความยั่งยืน”** คือการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ ประชาชนทุกภาคส่วนยึดถือและปฏิบัติตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สำหรับความก้าวหน้าในการทำงานปัจจุบันที่เราควรจะได้รับรู้ ได้แก่ การประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ที่ผ่านมา มีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ ๑๖ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ และขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งฉบับนี้มีสาระสำคัญดังนี้ **ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ** ในยุทธศาสตร์ชาติ ต้องประกอบด้วย ข้อที่ ๑ คือวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ ข้อที่ ๒ คือเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายในด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนและด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชนและข้อที่ ๓ ข้อสุดท้ายคือยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้ ในมาตรา ๗ ของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดให้การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยเป็นกรอบอย่างกว้างๆ ที่ยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และต้องกำหนดระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน ขณะเดียวกัน ให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุก ๕ ปี หรือในกรณีที่สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลง แต่หากสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการตามเป้าหมายหรือตามยุทธศาสตร์ชาติด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติโดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สำหรับสาระสำคัญของ**ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ** ได้แก่ มาตรา ๕ บัญญัติว่าการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ **ข้อที่ ๑** ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ **ข้อที่ ๒** สังคมมีความเป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ **ข้อที่ ๓** ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในมาตรา ๘ ของร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศกำหนดให้แผนการปฏิรูปประเทศต้องมีทั้งหมด ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง, ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านกฎหมาย, ด้านกระบวนการยุติธรรม, ด้านการศึกษา, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านสาธารณสุข, ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านสังคมและด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยจะมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากที่ผู้จัดได้กล่าวมา เราจะเห็นได้ถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานของคณะรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำพาประเทศของเราไปสู่ความสงบเรียบร้อย มีการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ผู้จัดจึงอยากจะขอให้ท่านผู้ฟัง ประชาชนคนไทยทุกๆ ท่านได้ให้กำลังใจ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐบาล ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ที่ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่อยากให้ประเทศของเรามีความสงบเรียบร้อย ดังนั้นเราประชาชนคนไทยจึงควรช่วยกันสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยเรามีการปฏิรูป มีการพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนคนไทย สวัสดี (ครับ/ค่ะ)
